

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư; chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư có quy mô 1.226.719,22m²; quy mô dân số hơn 15.700 người. Mật độ xây dựng khoảng 24,58%. Các loại nhà ở gồm: công trình nhà thấp tầng (nhà ở biệt thự và nhà ở liên kế); công trình nhà ở cao tầng; công trình nhà ở xã hội. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 4.209 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư. Dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư được UBND tỉnh phê duyệt và danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở vị

ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 được HĐND tỉnh phê duyệt.

Dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình có quy mô 1.254.068,79m²; quy mô dân số khoảng 11.480 người. Mật độ xây dựng khoảng 26%. Các loại nhà ở gồm: công trình nhà thấp tầng (nhà ở biệt thự và nhà ở liên kế); công trình chung cư nhà ở xã hội; nhà ở tại công trình hỗn hợp. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 7.960 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư. Dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Thái Bình được UBND tỉnh phê duyệt và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Thái Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt; danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở vị

ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023 được HĐND tỉnh phê duyệt. Các dự án sẽ góp phần phát triển không gian đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình nói riêng; cải thiện cảnh quan môi trường đô thị, người dân trong khu vực được sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại

và chất lượng; tạo quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình; tạo nguồn thu cho ngân sách từ việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuế theo quy định của nhà nước để phát triển kinh tế địa phương. Vì vậy, sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị thời gian qua, các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khái quát những kết quả nổi bật tình ta đã đạt được trong năm 2022 đồng thời hệ thống lại những khó khăn, thách thức trong thời gian tới mà các cấp, các ngành và nhân dân phải nỗ lực vượt qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, điểm nghẽn kim hãm sự phát triển của tỉnh cần tập trung khắc phục triệt để như: chưa tận dụng tối đa được các cơ hội; chưa giải quyết kịp thời một số vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh ở cơ sở; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức

triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân... Những vấn đề này nếu càng sớm được khắc phục thì cơ hội bứt phá vươn lên của tỉnh sẽ càng cao. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung ngay vào việc xử lý các tồn tại, hạn chế, dù khó khăn đến đâu cũng phải khắc phục, tháo gỡ cho được các điểm nghẽn. Từng cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đặc biệt tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tất cả hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, vì vậy các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị phải coi quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, tạo đà để Thái Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

ĐÀO QUYN

trong học tập, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng; 3 góc học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn mỗi góc học tập trị giá 1.000.000 đồng. Nhân dịp này, Huyện đoàn Tiên Hải ra mắt Cầu lạc bộ hiến máu sống tình nguyện gồm 28 thành viên là đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây tại xã Đông Quý, góp phần mang lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho địa phương.

MANH THẮNG

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Căn cứ kết quả học tập và viết bài kiểm tra, 100% học viên đạt yêu cầu, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 95% đạt khá, giỏi.

Qua kiến thức được bồi dưỡng giúp các em hiểu sâu thêm về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đường lối cách mạng của Đảng để có nhận thức, hành động, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

HUYỆN ĐOÀN TIÊN HẢI

Ra quân hưởng ứng tháng thanh niên

Sáng ngày 28/2, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tiên Hải tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Tiên Hải tiên phong trong chuyển đổi số”.

Tháng thanh niên diễn ra từ ngày 1 - 31/3 với các hoạt động trọng tâm như: Tuổi trẻ Tiên Hải tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi số; trồng cây; tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động vệ sinh

khu dân cư, bảo vệ môi trường; hiến máu tình nguyện; tổ chức hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, hoạt động về nguồn...

Tại lễ phát động, Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Công ty Du lịch AV Châu Á tặng 20 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ông Lê Trung Mưu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình



Về thu hồi đất cần hạn chế trường hợp thu hồi đất, chỉ thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc phòng, an ninh, cộng đồng, còn thu hồi đất phát triển đô thị, nhà ở thương mại cần có cơ chế thỏa thuận. Về giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định công bố 1 năm/lần nhưng cần có cơ quan tư vấn xác định giá đất. Tại Điều 89 như nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, bảo đảm thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhưng thực tế thu nhập của mỗi người là khác nhau nên rất khó. Theo tôi nên để “có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Luật cũng nên quy định về nơi tái định cư, cần quy hoạch nơi tái định cư gần khu vực đất bị thu hồi nhất tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà



hoàn thành khu tái định cư bao nhiêu ngày trước khi tiến hành thu hồi đất, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ dân bị thu hồi, do đó tôi đề xuất cần làm rõ nội dung này và có phương án phù hợp bổ sung vào Luật.

Ông Trần Đức Long, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và sản xuất Đại Thành Long (Vũ Thư)



Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tôi có bản thống nhất với các nội dung của dự thảo Luật vì nó sẽ giúp cho công tác quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả hơn và phát huy giá trị tài nguyên phục vụ phát triển đất nước. Tuy nhiên, tại Điều 152 của dự thảo Luật quy định về các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong đó bổ sung quy định không miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất tại đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị, dự án có xây dựng nhà ở thương mại, dự án có sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ tôi thấy còn bất cập cần sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Đối với doanh nghiệp đầu tư dự án vào lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao như chúng tôi đúng là sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ song có tính chất đặc thù phục vụ phát triển văn hóa, thể thao cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực tế hiệu quả lợi nhuận kinh doanh rất thấp. Nếu nhà nước không có cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư, không đưa vào trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp duy trì hoạt động của dự án và cũng khó thu hút được nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này. Vì vậy, tôi kiến nghị cần bổ sung việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, không phân biệt địa bàn nông thôn hay đô thị nhằm đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng văn hóa, giáo dục của đất nước.

NHÓM PHÒNG VIÊN

THỂ LỆ CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 3)

*** Lưu ý:**

Tác phẩm dự thi của các tác giả sẽ được tổ chức chấm kín, vì vậy đề nghị tác giả/nhóm tác giả cung cấp thông tin cá nhân ở một trang riêng đính kèm phía sau tác phẩm (đối với dạng viết) hoặc kịch bản văn học (đối với dạng âm thanh/hình ảnh/video clip). Không đặt thông tin của tác giả gắn với bất cứ nội dung nào của tác phẩm.

- Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, năm sinh, bút danh, chức danh khoa học, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email và số tài khoản (kèm chi nhánh ngân hàng), mã số thuế cá nhân.

- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định về nội dung và hình thức nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Cuộc thi không hoàn trả các tác phẩm phạm quy.

Điều 5. Ban Tổ chức Cuộc thi

1. Ban Tổ chức Cuộc thi do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm dự thi để công bố/dăng tải trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Điều 6. Đơn vị Thường trực Cuộc thi

Đơn vị Thường trực Cuộc thi là: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đơn vị Thường trực Cuộc thi có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Cuộc thi tới các đơn vị, cá nhân liên quan.
2. Là đầu mối nhận tác phẩm do các đơn vị, địa phương và cá nhân gửi về tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.
3. Chủ trì, phối hợp tham mưu về nội dung và bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Cuộc thi và Hội đồng Giám khảo.
4. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình tổ chức Cuộc thi. Phối hợp tổ chức quản lý và sử dụng nguồn tài trợ theo đúng nội dung của Cuộc thi bảo đảm các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Điều 7. Hội đồng Giám khảo

1. Hội đồng Giám khảo gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, do Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi ra quyết định thành lập.

2. Giúp việc cho Hội đồng Giám khảo có Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập.

3. Hội đồng Giám khảo xây dựng tiêu chí và quy chế chấm thi phù hợp với yêu cầu của Cuộc thi và Luật Báo chí.

Điều 8. Lập hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi do Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương lập, gồm:

- (1) Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi thu được và số tác phẩm dự thi theo từng loại hình; số tác phẩm gửi dự thi ở cấp Trung ương).
 - (2) Danh sách tổng số tác phẩm dự thi đã thu nhận được (theo mẫu của Ban Tổ chức Cuộc thi - định dạng Microsoft Excel).
 - (3) Danh sách các tác phẩm gửi về dự thi cấp Trung ương (theo mẫu của Ban Tổ chức Cuộc thi - định dạng Microsoft Excel).
 - (4) Nội dung các tác phẩm dự thi cấp Trung ương:
- Mỗi tác phẩm dạng bài viết gửi bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word), kèm thông tin cá nhân.

- Mỗi tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh gửi file âm thanh/hình ảnh/clip và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word), kèm thông tin cá nhân.

- Các tác phẩm đã công bố/dăng tải thì gửi kèm minh chứng (quy định tại Điều 2 thể lệ này).

Lưu ý: File mềm các tác phẩm dự thi lưu trữ trong USB/đĩa DVD gửi kèm hồ sơ dự thi qua đường bưu điện.

Điều 9. Phương thức, quy trình tổ chức chấm thi và xét giải thưởng

1. Phương thức, quy trình tổ chức chấm thi thực hiện theo mục 4, phần V Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết quả triển khai Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kết quả tổ chức chấm thi để xét giải thưởng cho các cá nhân, tập thể, đề xuất Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người khiếu nại, lý do khiếu nại và gửi về đơn vị Thường trực Cuộc thi.

Đơn vị Thường trực Cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Các tác phẩm dự thi nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng (nếu có), thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Bản Thể lệ này đã được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Cuộc thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Nhóm 1. Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bao gồm các định hướng chủ đề sau đây:

- Bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Phân tích làm rõ cơ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; những vấn đề cần bổ sung, phát triển.
- Nhận diện và đấu tranh, phân bác các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhóm 2. Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, bao gồm các định hướng chủ đề sau đây:

- Phân tích làm rõ nội hàm mô hình, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, 05 bài học kinh nghiệm, 10 mối quan hệ lớn được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập, gắn với đấu tranh, phân bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị.
- Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới đất nước, gắn với đấu tranh phân bác các luận điệu xuyên tạc các vấn đề lý luận, thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước.
- Hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, gắn với đấu tranh phân bác các luận điệu xuyên tạc các vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; gắn với đấu tranh phân bác luận điệu xuyên tạc về vấn đề trên.
- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; gắn với đấu tranh phân bác các luận điệu xuyên tạc về các vấn đề trên.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn với đấu tranh phân bác các luận điệu xuyên tạc lý luận, thực tiễn, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; phát huy mạnh mẽ bản sắc “ngoại giao cây tre” Việt Nam; gắn với đấu tranh phân bác các luận điệu xuyên tạc về các vấn đề trên.
- Nhận diện, đấu tranh phân bác luận điệu mới của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “an sinh xã hội”, “phí chính trị hóa lực lượng vũ trang” để chống Đảng, Nhà nước.
- Nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội.
- Kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển theo cách tiếp cận và yêu cầu mới là hình thành đồng bộ thể chế phát triển đất nước dựa chủ yếu vào nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy cơ sở nhân tố con người là chủ thể phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI; gắn với nhận diện, đấu tranh phân bác các luận điệu

- xuyên tạc về vấn đề trên.
- Nhóm 3. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch,** bao gồm các định hướng chủ đề sau đây:
 - Mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.
 - Mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 - Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.
 - Phương thức, giải pháp mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 - Dựa vào Nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; huy động sự tham gia đồng đảo của Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 - Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
 - Đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 - Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 - Thực tiễn, kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản trên thế giới; kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng.